

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๖

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาและแหล่งชุมชนที่มีการจราจรคับคั่ง ในช่วงโมงเร่งด่วน นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้นเร่งรัดจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาการจราจร ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน เพื่อนำเสนอ นายกรัฐมนตรีต่อไป โดยให้พิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมในการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด หรือสะพานข้าม ในบริเวณที่เป็นทางร่วมทางแยก ทั้งนี้ ต้องให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุดและให้พิจารณาจุดติดตั้ง สัญญาณไฟจราจรและจุดกลับรถในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม เช่น จุดกลับรถบริเวณหน้าโรงพยาบาล ต้องไม่ไกลจนเกินไป เพื่อให้สามารถรับ - ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ในภาพรวมให้คำนึงถึงการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ ทางรางให้เป็นโครงข่ายที่ชัดเจน และนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการจราจรอย่างเป็นระบบด้วย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๒ (กิตติยามา) ๑๗๓๔ (อธิษฐาน) ๑๕๓๒ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th info@soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม. : จึงเรียนยืนยันมา
กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
องค์กรอิสระ, คสช. : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป